

อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จับมือ หางโจว อีสต์ เบย์ เฮดควอเตอร์ส เบส คอนสตรัคชั่น เปิดตัว อมารี อีส เบย์ หางโจว แลนด์มาร์กแห่งใหม่ล่าสุด ในเขต เฉียนถิง เมืองหางโจว



กรุงเทพฯ 14 มกราคม 2563 – อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป หนึ่งในบริษัทผู้นำด้านบริหารจัดการโรงแรมในภูมิภาคเอเชีย เดินหน้าประกาศลงนามความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทหางโจว อีสต์ เบย์ เฮดควอเตอร์ส เบส คอนสตรัคชั่น จำกัด วางแผนเปิดตัว อมารี อีส เบย์ หางโจว แลนด์มาร์กแห่งใหม่ล่าสุดในเขตเฉียนถิง พื้นที่เขตพัฒนาแห่งใหม่ของเมืองหางโจว โดยนับเป็นโรงแรมภายใต้แบรนด์อมารีแห่งที่สองในประเทศจีนของอนิกซ์

อมารี อีส เบย์ หางโจว ตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำในตำบลเฉียนซา ไม่ไกลจากแม่น้ำเฉียนถิง และเขตพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียง ปัจจุบันพื้นที่ในเขตตะวันออกของหางโจวกำลังได้รับการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นพื้นที่หลักของเมือง ผ่านการใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์การพัฒนาพื้นที่ในฝั่งตะวันออก และระบบสาธารณูปโภคของเขตเฉียนถิง โดยโครงการหางโจว อีสต์ เบย์ เฮดควอเตอร์ส เบส จะกลายเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ขององค์กรชั้นนำ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (creative industries) อาคารพาณิชย์ ศูนย์ประชุม

สวนน้ำและถนนคนเดิน ในส่วนของอาคารหลักจะเป็นที่ตั้งของโรงแรม อมารี อีส เบย์ หางโจว ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เชิงนิเวศเขียวชอุ่ม ห้อมล้อมไปด้วยสวนสาธารณะเชิงนิเวศที่มีบริเวณกว้างขวาง ครอบคลุมพื้นที่ถึง 50 เฮกตาร์ ที่ซึ่งสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำอันงดงามตระการตา และพื้นที่บริเวณนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน เป็นผู้นำและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ ไปยังระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคตอันใกล้

อมารี อีส เบย์ หางโจว มีกำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2564 โดยจะตั้งอยู่บริเวณชั้น 33 ถึง 47 ของอาคารหลักในโครงการหางโจว อีสต์ เบย์ เฮดควอเตอร์ส ซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในเขตเจียนถิง โดยลิอบบี้ของโรงแรมจะตั้งอยู่บนชั้น 47 บนความสูงประมาณ 200 เมตรจากพื้นดิน เปิดโอกาสให้แขกเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำเจียนถิงและสวนสาธารณะเชิงนิเวศน์แบบพาโนรามา พร้อมมอบประสบการณ์การใช้ชีวิต “ท่ามกลางหมุ่เมฆ” (amidst the clouds experience) ในโรงแรมที่สูงที่สุดของในเขตเจียนถิง พื้นที่เพื่อการพัฒนาแห่งใหม่ของเมืองหางโจว

อมารี อีส เบย์ หางโจว จะประกอบด้วยห้องพักจำนวน 316 ห้อง แบ่งเป็นห้องพักแบบเกสต์รูม เอ็กเซกคิวทีฟ 스위트 และดีลักซ์ 스위트 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการครบครัน ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารที่เปิดให้บริการตลอดวัน ห้องอาหารจีน เอ็กเซกคิวทีฟ เลาจ์ ห้องสำหรับจัดการประชุมและกิจกรรมต่างๆ ฟิตเนส สระว่ายน้ำ คิด้ส์ คลับ และสปาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะการบำบัดรักษาแผนไทย พร้อมตอบโจทย์นักท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เดินทางมาเพื่อทำธุรกิจหรือเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ โดดเด่นด้วยการออกแบบในสไตล์ไทยร่วมสมัย ผสมผสานกับศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันสะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ของหางโจวอย่างลงตัว อีกทั้งยังมอบบรรยากาศแบบ “ไลฟ์ แกลลอรี่” เหมาะสำหรับนักเดินทางที่มองหาประสบการณ์การเดินทางที่เต็มไปด้วยสีสันและความมีชีวิตชีวาในทุกช่วงเวลา

โรงแรมและรีสอร์ทภายใต้แบรนด์อมารี โดยอนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันเป็นผลมาจากการผสมผสานรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยอันยาวนาน งดงาม เข้ากับความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมท้องถิ่นในจุดหมายปลายทางต่างๆอย่างลงตัว โรงแรมและรีสอร์ทภายใต้แบรนด์อมารีแต่ละแห่งนำเสนอประสบการณ์และรสชาติของวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการออกแบบสถาปัตยกรรม การตกแต่ง ศิลปะ อาหาร และการบริการ โดยยังคงมนต์เสน่ห์ความเป็นไทยสไตล์ร่วมสมัยไว้ได้อย่างชัดเจน อมารีได้รับรางวัล “โรงแรมสไตล์เอเชียที่ดีที่สุด” จากงานโกลเด้น พิลโลว์ อวอร์ด สำหรับกลุ่มโรงแรมในประเทศจีน ประจำปีพ.ศ. 2561 โดยช่วงสามปีที่ผ่านมา นับเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับการเดินทางขยายเครือข่ายในภูมิภาคเอเชียของแบรนด์อมารี โดยมีการเปิดให้บริการในหลายประเทศ ได้แก่ ศรีลังกา มาเลเซีย จีน และสปป.ลาว

อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันบริหารจัดการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ รวมทั้งหมด 50 แห่งในแปดประเทศ และมีแผนรุกขยายเครือข่ายใหม่อีกกว่า 25 แห่งในประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศจีน มาเลเซีย และสปป.ลาว โดยมีเป้าหมายจะเปิดให้บริการโรงแรม และเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ใน

เครือข่ายทั้งหมด 99 แห่งภายในปีพ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการก้าวขึ้นเป็นบริษัทขนาดกลางด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ทและเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก